



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๕ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่การจัดทำแผนที่ภาษี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่การจัดทำแผนที่ภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง โดยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) และประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน (ภาค ค.สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่การจัดทำแผนที่ภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ดังนี้

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่การจัดทำแผนที่ภาษี สังกัดกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ลำดับ ที่	เลขประจำ ตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	ภาค ก.	ภาค ข.	ภาค ค.	รวม
			คะแนนที่ได้	คะแนนที่ได้	คะแนนที่ได้	คะแนนที่ได้
๑	๐๑๐๐๒	นางสาววิภาวรรณ ครองยุทธ	๔๓.๐๐	๒๕.๕๐	๑๘.๖๓	๘๗.๑๓

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้กำหนดเงื่อนไขในการแต่งตั้งตามประกาศดังนี้

- ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จะเรียกผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าทำงานตามส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.ปราจีนบุรี)
- ๒) บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
- ๓) การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายขจรศักดิ์ ใจดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า